



LINH HỒN
của
SỰ THAY ĐỔI

Những câu chuyện thật về cách mà người ta đang thay đổi các tổ chức

John P. Kotter

Dan S. Cohen



The
Heart
of
Change

LINH HỒN
của
SỰ THAY ĐỔI

Những câu chuyện thật về cách mà người ta đang thay đổi các tổ chức

John P. Kotter

Dan S. Cohen



Chúng tôi thực hiện bản dịch này với mục đích phi lợi nhuận và cũng chưa có cơ hội xin phép các tác giả nguyên bản tiếng Anh. Nếu cơ quan, tổ chức nào có ý định sử dụng các bản dịch này với mục đích kinh doanh sinh lợi, xin liên hệ với người giữ bản quyền bản dịch tiếng Việt theo thông tin dưới đây:

Vũ Thái Hà

Địa chỉ: 19/1A (15/4) Trần Bình Trọng, P.5, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam Điện thoại: 08 5150763 – Mobile: 090 3023735 Email: vuthaiha2001@gmail.com hay vu-thai.ha@imvn.biz

John P. Kotter Người dịch: Nhóm biên dịch INNMA Hiệu đính: Vũ Thái Hà, MBA

LINH HỒN CỦA SỰ THAY ĐỔI

The heart of change

Những câu chuyện thật và cách mà ngi ta đang thay đi các t chc

Thành phố Hồ Chí Minh, 2007

Những lời ngợi khen cho quyển LINH HỒN CỦA SỰ THAY ĐỔI

“Một tác phẩm kì diệu”

– Carl Frattini, Giám đốc kinh doanh, công ty United Illuminating

Company, Shelton, CT “Một thông điệp mạnh mẽ được truyền đạt một cách cực kì hiệu quả”

– Ho-il Kim, Phó Chủ tịch và cố vấn chung, công ty Cabot, Boston, MA “Một thông điệp mới, một trường hợp hiếm thấy khi mà một quyển sách nói về những chuyện chưa từng được nói đến”

– Alan Frohman, thành viên sáng lập và lãnh đạo công ty Lexington, Lexington, MA

“Xung quanh chúng ta, đâu đâu cũng thấy phân tích, cây quyết định, mô hình tài chính, các sơ đồ và những hình thức suy luận lô-gíc khác bên trong các công ty Mỹ. Thời đại của chúng ta bị bão hòa với các luận lý, với những tư duy của thiếu cảm xúc. Quyển sách này đã làm một việc xuất sắc khi nó đem đến cho chúng ta cái mà chúng ta cần nhất – đây là cảm xúc và hứng thú trong công cuộc dẫn dắt sự thay đổi”

– Gjon Nivica Jr., Phó Chủ tịch và cố vấn chung, Honeywell International Inc., Phoenix, AZ

“Một quyển sách dễ thương. Cách kể các câu chuyện đã làm cho ý tưởng

của tác giả trở nên rất thực tế và cụ thể.” – Scott Jamieson, Chủ tịch, The Cares of Trees,

Wheeling, IL “Rất dễ đọc và cực kì bổ ích” – Peter Wood, Giám đốc Đối ngoại, tập đoàn Walter Construction Ltd. “*Linh hồn của sự thay đổi* được viết cực kì hay. Nó có tất cả mọi thành tố cần thiết của một công cụ hữu ích cho những ai muốn làm cho các thay đổi xảy ra.”

– Paul Daulerio, Chủ tịch, nhà sáng lập và Giám đốc Điều hành công ty Organization Plus, Inc., Weston, CT

“Quyển sách thật tuyệt vời. Tôi đã sử dụng rất thành công cách tiếp cận bằng kể chuyện trong một cuộc tái cấu trúc quan trọng. Khi đó mọi người cứ liên tục hỏi tôi: “Ông nhắc lại cho tôi đi nào. Tại sao chúng ta lại phải làm việc này?”

– David Bening, Phó Chủ tịch và Giám đốc điều hành chung, công ty Ashland Distribution Co., Dublin, OH

“Thực dụng hơn những quyển sách khác, quyển sách này mang lại cho người ta những lời khuyên rõ ràng. Tôi đã yêu cầu nhiều nhân viên dưới quyền phải đọc quyển sách này.”

– Dan Sajkowski, Giám đốc BPAmoco PLC, Whiting, NH

“Ý tưởng thật là thông minh. Lúc này, tôi thấy là mình đã nhận được tất cả

những ý tưởng cần thiết cho công việc của mình” – Mary Thomas, Giám đốc chương trình, công ty